
เรื่องเสร็จที่  ๓๖/๒๔๘๘ 

 

บนัทึก 

เรื่อง   การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

   
 

ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  ๘๒๓๘/๒๔๘๗ ลงวันที่  ๒ 
ธันวาคม ๒๔๘๗ แจ้งว่า ได้รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทราบค าสั่ง
จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เห็นว่าค าสั่ง ท.สนาม ที่ ๗๐/๘๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๘๗ เพื่อ
ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมโดยก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานรวบรวมรายชื่อระบุไว้
ในบัญชีท้ายค าสั่ง รวม ๒๕ ประเภท มาท าค ารับรองไม่ขาย ให้ ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน หรือกระท า
ด้วยประการใดๆ ให้กิจการไปอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลอื่น หรือให้การ
ด าเนินกิจการนั้นตกไปอยู่ภายใต้ความครอบครองดูแลหรือการรักษาการของบุคคลอื่น ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยปริยาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกระทรวง
พาณิชย์ก่อน และกระทรวงพาณิชย์ได้ถือปฏิบัติตลอดมานั้น เพื่อไว้พิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นอยู่
เวลานี้ กส็มควรที่จะให้การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมรวม ๒๕ ประเภทนี้ คงอยู่ตามจุดประสงค์
เดิมต่อไป ซ่ึงเป็นทางที่จะควบคุมให้โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้ท าการผลิตให้ได้เคร่ืองอุปโภค
บริโภคมาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการในยามสงครามอีกประการหนึ่งด้วย แต่การที่จะยกเลิก
ค าสั่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดดังกล่าว และท าการควบคุมใหม่นั้น กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า
น่าจะอาศัยพระราชบัญญัติการควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภคและของอื่นๆ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มี
หน้าที่ปฏิบัติอยู่แล้วเวลานี้ ไม่ได้ คร้ันจะให้เป็นไปในทางออกกฎหมายใหม่อีกต่างหาก กอ็าจ
พัวพันไปในทางการเมืองได้เมื่อเป็นดังนี้ กระทรวงพาณิชย์จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ช่วยพิจารณาในข้อกฎหมายว่าจะควรจัดการอย่างใด หรือจะอาศัยอ านาจของแม่ทัพใหญ่สั่ง
ประการใด เพื่อกระทรวงพาณิชย์จักได้ด าเนินการต่อไป นั้น 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณา
เร่ืองนี้แล้ว ขอเสนอความเหน็ดังต่อไปนี้  

ปรากฏจากหลักฐานและค าชี้แจงของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ว่า คณะรัฐมนตรีได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้ นชุดหนึ่งอันมีนายชม จามรมาน เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณา
สอบสวนกฎหมายเกี่ยวด้วยอ านาจผู้บัญชาการทหารสงูสุด ซ่ึงกรรมการคณะนี้ ได้ท าบันทกึเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีหนังสือที่ น.ร.๒๑๓/๒๔๘๗ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๗ ไปยังกระทรวงต่างๆ ความว่า ให้กระทรวงต่างๆ พิจารณาดูว่าค าสั่งผู้
บัญชาการทหารสูงสดุฉบับใดสมควรแก้ไขท าขึ้นใหม่ หรือสมควรยกเลิกประการใด กใ็ห้ติดต่อกับ

 
ส่งพร้อมกบัหนังสอืที่ น.๒๙๐/๒๔๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๘๘ 

 



แม่ทพัใหญ่ แต่กระทรวงพาณิชย์ยังหาได้พิจารณาในปัญหาข้อนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรีไม่ ถ้า
กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าค าสั่ง ท.สนามที่ ๗๖/๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๘๕ เร่ืองควบคุม
โรงงานอุตสาหกรรมยังใช้ได้อยู่กไ็ม่มีความจ าเป็นจะต้องยกเลิกค าสั่งฉบับนี้  ต่อเมื่อปรากฏว่า
ค าสั่งฉบับนั้นใช้ไม่ได้ จึงจะเป็นกรณีต้องพิจารณาว่าจะควรปฏบิัติสถานใด กระทรวงพาณิชย์จะได้
มีอ านาจควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ต่อไปตามเดิม เม่ือเป็นเช่นนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงเห็นว่า กระทรวงพาณิชย์น่าจะได้พิจารณาปัญหาข้อนี้ ตามหนังสือของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสยีก่อน 

 

(ลงชื่อ)    เสริม วินิจฉัยกุล 

(นายเสริม วินิจฉัยกุล) 

แทน เลขาธกิาร 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีนาคม ๒๔๘๘ 
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เรื่อง     การควบคุมโรงงานอุต สาหกรรม

ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๕๒๓๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕ แจ้งว่า ได้รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทราบคําสั่ง
จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เห็นว่าคําสั่ง ท.สนาม ที่ ๑๐/๕๕ ลงวันที่ ๓ Suman ๒๕๕๓ เพื่อ
ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานรวบรวมรายชื่อระบุไว้
ในบัญชีท้ายคําสั่ง รวม we ประเภท มาทําคํารับรองไม่ขาย ให้ ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน หรือกระทํา
ด้วยประการใด ๆ ให้กิจการ
             ไปอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลอื่น หรือให้การ
ดําเนินกิจการนั้นตกไปอยู่ภายใต้ความครอบครองดูแลหรือการรักษาการของบุคคลอื่น ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยปริยาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของกระทรวง
พาณิชย์ก่อน และกระทรวงพาณิชย์ได้ถือปฏิบัติตลอดมานั้น เพื่อไว้พิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นอยู่
เวลานี้ก็สมควรที่จะให้การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมรวม ๒๕ ประเภทนี้คงอยู่ตามจุดประสงค์
เดิมต่อไป ซึ่งเป็นทางที่จะควบคุมให้โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ทําการผลิตให้ได้เครื่องอุปโภค
บริโภคมาใช้ใ
             ห้เพียงพอกับความต้องการในยามสงครามอีกประการหนึ่งด้วย แต่การที่จะยกเลิก
คําสั่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดดังกล่าว และทําการควบคุมใหม่นั้น กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า
น่าจะอาศัยพระราชบัญญัติการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของยื่น ๆ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มี
หน้าที่ปฏิบัติอยู่แล้วเวลานี้ไม่ได้ ครั้นจะให้เป็นไปในทางออกกฎหมายใหม่อีกต่างหาก ก็อาจ
พัวพันไปในทางการเมืองได้เมื่อเป็นดังนี้กระทรวงพาณิชย์จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ช่วยพิจารณาในข้อกฎหมายว่าจะควรจัดการอย่างใด หรือจะอาศัยอํานาจของแม่ทัพใหญ่สั่ง
ประการใด 
             เพื่อกระทรวงพาณิชย์จักได้ดําเนินการต่อไป นั้น

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กลงที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณา
เรื่องนี้แล้ว ขอเสนอความเห็นดังต่อไปนี้

ปรากฏจากหลักฐานและคําชี้แจงของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ว่า คณะรัฐมนตรีได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งอันมีนายชม จามรมาน เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณา
สอบสวนกฎหมายเกี่ยวด้วยอํานาจผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งกรรมการคณะนี้ได้ทําบันทึกเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีหนังสือที่ น.ร.๒๑๓/๒๕๕๐ ลง

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕ ไปยังกระ
             ทรวงต่าง ๆ ความว่า ให้กระทรวงต่าง ๆ พิจารณาดูว่าคําสังผู้

บัญชาการทหารสูงสุดฉบับใดสมควรแก้ไขทําขึ้นใหม่ หรือสมควรยกเลิกประการใด ก็ให้ติดต่อกับ

ส่งพร้อมกับหนังสือที่ น.๒๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
             [END PAGE 1]
             แม่ทัพใหญ่ แต่กระทรวงพาณิชย์ยังหาได้พิจารณาในปัญหาข้อนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีไม่ ถ้า
กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าคําสั่ง ท.สนามที่ ๒ /๕๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องควบคุม
โรงงานอุตสาหกรรมยังใช้ได้อยู่ก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องยกเลิกคําสั่งฉบับนี้ ต่อเมื่อปรากฏว่า
คําสั่งฉบับนั้นใช้ไม่ได้ จึงจะเป็นกรณีต้องพิจารณาว่าจะควรปฏิบัติสถานใด กระทรวงพาณิชย์จะได้
มีอํานาจควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่อไปตามเดิม เมื่อเป็นเช่นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงเห็นว่า กระทรวงพาณิชย์น่าจะได้พิจารณาปัญหาข้อนี่ตามหนังสือของเ
             ลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เสียก่อน
(ลงชื่อ) เสริม วินิจฉัยกุล
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
แทน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม ๒๕๕๕
             [END PAGE 2]
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